



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ฉบับประจำวันที 10 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว ผนึก ศูนย์คุณธรรม พัฒนาห้องสมุด-เติมเต็มความรู้ ให้สามเณร

ห้องสมุดคือแหล่งบ่มเพาะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และยังเป็น การรวบรวมองค์ความรู้จัดเรียงไว้เป็นหมวดหมู่อย่างเป็นระบบระเบียบ พร้อมให้เยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตได้ศึกษาหาข้อมูลความรู้ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์สิ่งใหม่ๆ ก้าวไปสู่โลกกว้างแห่งการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด

โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยา ระยะที่ 2 เป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) ร่วมกับ สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้การสนับสนุนแก่โรงเรียนมงคลวิทยา วัดมงคลสามัคคีฉิมหม้อย (วัดเขาสาป) อ.เมือง จ.ระยอง ตั้งแต่ ปี 2549 เป็นต้นมา จนกระทั่งประสบความสำเร็จ และกลายเป็นต้นแบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำหรับสามเณร ตลอดจนสถานศึกษาและประชาชนในชุมชนใกล้เคียง

พระอธิการวิทยา จิตตธมโม เจ้าอาวาสวัดมงคลสามัคคีฉิมหม้อย จ.ระยอง เล่าว่า "โรงเรียนมงคลวิทยา แห่งนี้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสำหรับสามเณร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2529 และจัดทำห้องสมุดขึ้นในปี 2531 มีสามเณรศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนทั้งสิ้น 325 รูป ต่อมาห้องสมุดเกิดทรุดโทรมเนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ และมีจำนวนหนังสือไม่เพียงพอต่อความต้องการ

จากนั้นได้มีทางสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) เข้ามาช่วยเหลือ โดยจัดทำโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยาขึ้นในเดือนมิ.ย. พ.ศ. 2549 โดยให้การสนับสนุนด้านวิชาการ พร้อมทั้งหนังสือและตำราเรียนต่างๆ ตลอดจนฝึกอบรมคณะครูอาจารย์และสามเณรให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลและบำรุงรักษาห้องสมุด

พระอธิการวิทยา บอกว่า สำหรับโครงการในปี 2550 นี้เป็นโครงการสนับสนุนต่อเนื่องเป็นระยะที่ 2 เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้ห้องสมุดที่มีสถิติเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและคณาจารย์จากสถานศึกษาในพื้นที่โดยรอบ และรวมไปถึงกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมจากทั่วประเทศที่เดินทางมาศึกษาดูงานอีกด้วย

ทั้งนี้ ได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาการสืบค้นข้อมูลจากระบบสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต เพื่อเตรียมพร้อมเป็นห้องสมุดชุมชนในอนาคต โดยมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้สามเณรตลอดจนเยาวชนในพื้นที่ มีนิสัยรักการอ่าน และเพิ่มพูนความรู้ได้อย่างยั่งยืน

ด้านสามเณรภิรวัฒน์ พานทอง อายุ 15 ปี ศึกษาอยู่ชั้น ม.4 สายวิทย์-คณิต เล่าว่า ตนได้รับมอบหมายให้ดูแลฐานข้อมูลของห้องสมุด และคิดว่าห้องสมุดแห่งนี้มีประโยชน์มาก ช่วยให้การค้นคว้าข้อมูลประกอบการเรียนมีความสะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังฝึกให้มีความรับผิดชอบ

สามเณรภิรวัฒน์ เล่าถึงกิจวัตรในการดูแลห้องสมุดว่า ตนต้องจัดชั้นวางหนังสือ ทำความสะอาดโต๊ะอ่านหนังสือ ซึ่งปกติชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว ยิ่งตอนนี้มีจำนวนหนังสือและตำราเรียนเพิ่มมากขึ้น มีการจัดทำห้องสมุดในส่วน ทำให้บรรยากาศชวนให้อยากนั่งอ่านหนังสือนานขึ้น ส่วนระบบอินเทอร์เน็ตก็ช่วยให้สามเณรหาข้อมูลได้กว้างขวาง โดยเฉพาะข้อมูลที่ไม่มีอยู่ในหนังสือเรียน

สามเณรปรัชายุทธ งานไว อายุ 17 ปี ชั้น ม.5 โรงเรียนมงคลวิทยา กล่าวถึงประโยชน์ที่ได้รับจากศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดแห่งนี้ว่า ห้องสมุดโรงเรียนมงคลวิทยาเทียบเท่าห้องสมุดประชาชนทั่วไป เพราะมีแหล่งข้อมูลให้ ค้นคว้ามากมายหลากหลายประเภท นอกเหนือจากการสืบค้นเพื่อการศึกษา ยังมีข้อมูลด้านสุขภาพ ประวัติ ศาสตร์และบุคคลสำคัญต่างๆ ให้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

และเพื่อช่วยให้สามเณรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ทางห้องสมุดยังได้จัดทำโครงการรักการอ่านโดย แบ่งเวลาเป็น 2 ช่วงได้แก่เวลา 18.00 - 19.45 น. เป็นชั่วโมงรักการอ่านของสามเณรระดับมัธยมศึกษาตอน ปลาย เพื่อทบทวนหาข้อมูลเตรียมทำการบ้าน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ใช้เวลาช่วง 19.45 - 21.00 น. ส่วนตัวคิดว่าถ้าเรายิ่งอ่านยิ่งศึกษามาก ก็จะมีมีความรู้มาก และสามารถแนะนำให้คนอื่น ๆ หาหนังสือดี ๆ อ่าน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ได้ต่อไป

สามเณรศรธรรม เครือวัง อายุ 11 ปี ศึกษาอยู่ชั้น ม. 1 กล่าวว่า ชอบห้องสมุดมากเพราะมีหนังสือให้เลือกอ่าน หลายประเภท โดยเฉพาะเมื่อมีห้องสมุดในสวนเกิดขึ้น ก็ช่วยให้สามเณรมีพื้นที่นั่งอ่านหนังสือมากขึ้น มีความ สบายงามเป็นจุดเด่นของโรงเรียน ทำให้มีนักเรียนจากโรงเรียนอื่นๆ มายืมหนังสือไปอ่านมากขึ้นด้วย

นราทิพย์ พุ่มทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า โครงการในระยะที่ 2 นี้ เป็นการส่งมอบพื้นที่ ห้องสมุดในสวน ซึ่งตกแต่งพื้นที่ว่างเปล่าด้านหลังห้องสมุดเดิมให้เป็นสวนหนังสือมีบรรยากาศที่สงบ ร่มรื่น ก่อให้เกิดแรงจูงใจในการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่และคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมาให้ความรู้และฝึกอบรมการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต แก่สามเณรและเจ้าหน้าที่ของห้องสมุด เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการ อ่านและการมีจิตสาธารณะ

โดยให้สามเณรมีส่วนร่วมในการเลือกหนังสือที่อยากอ่าน แบ่งหน้าที่กันจัดเก็บ ดูแลรักษาและซ่อมแซมหนังสือ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ฝึกฝนความรับผิดชอบและระเบียบวินัยในการยืมและคืนหนังสือ ซึ่งพบว่าประสบ ความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากหนังสือภายในห้องสมุด ตลอดจนสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ไม่มีการสูญหายหรือ ขำรดทรุดโทรม